

ด่วนที่สุด

ที่ ตก ๐๐๑๗.๑/ว ๑๗๗๕๓



ศาลากลางจังหวัดตาก

ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘

เรียน คณะกรรมการฯ และคณะที่ปรึกษาฯ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๗.๑/ว๑๕๖๕๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ตามที่อ้างถึง จังหวัดตากได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นั้น

ในการนี้ จังหวัดขอรายงานสรุปผลการประชุมและขอสั่งการในการประชุมดังกล่าว โดยดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (www.taksez.com) หัวข้อ “เอกสารการประชุม”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ขอให้อำเภอแจ้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลในพื้นที่รับผิดชอบทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย ทยะตันย์ติ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สำนักงานจังหวัดตาก

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๑-๑๕๔๖ มท ๒๓๕๒๙

โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๑๕๔๖ มท ๒๓๕๕๕, ๒๓๖๖๖

Email: datatak@hotmail.co.th

“ชาวตากรวมใจ คือนธรรมชาติ คือนวัฒนธรรม คือนคนตาก”

สรุปผลการประชุมและข้อสั่งการ
การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นายสมชัยรัฐ หทยะตันย์ดี ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีผลการประชุมและข้อสั่งการโดยสรุปดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. การดำเนินงานของ คณะทำงานขับเคลื่อนงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตากระดับตำบล	ให้คณะทำงานฯ ระดับตำบลเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เนื่องจากมีหน้าที่ในการเสนอเพิ่มเติมกิจการ เป้าหมายที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน และพิจารณาเสนอพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการลงทุนให้แก่นักลงทุนที่เข้าไปติดต่อในพื้นที่ จึงขอให้หัวหน้าคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นประจำทุกสัปดาห์ และขอให้เตรียมความพร้อมสำหรับข้อมูลการติดต่อสื่อสารทุกช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนที่จะเข้ามาติดต่อในพื้นที่	- คณะทำงานขับเคลื่อนงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตากระดับตำบล
๒. การสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้จ่ายงบประมาณและ บูรณาการการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตาก กำหนดจัดการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยแบ่งการสัมมนาเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำหรับ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ๔ อำเภอฝั่งตะวันออก และ รุ่นที่ ๒ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำหรับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ๕ อำเภอฝั่ง ตะวันตก โดยภายในงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดตากจะ ได้มอบแนวนโยบายในการทำงาน รวมถึงมีการเชิญ ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาร่วม สัมมนาเพื่อมอบแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนำ แผนงาน งบประมาณ และรายละเอียดโครงการใน รูปแบบเอกสารมาร่วมชี้แจงภายในงานด้วย	- คณะทำงานขับเคลื่อนงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาก

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๓. มหกรรมอาหารชนเผ่า - พื้นถิ่น จังหวัดตาก (Tak Tribal and local Food Festival ๒๐๑๕)</p>	<p>เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของรัฐบาล จังหวัดได้ร่วมกับ สำนักพิมพ์มติชน กำหนดจัดมหกรรม “อาหารชนเผ่า - พื้นถิ่น จังหวัดตาก (Tak Tribal and local Food Festival ๒๐๑๕)” ภายใต้แนวคิด “ชวนเที่ยวในอ้อมกอดขุนเขา ชิมอาหารพื้นถิ่นและชนเผ่า เคล้าลมหนาวหมื่นไร่” ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อุทยานน้ำพุร้อนแม่กาษา หมู่บ้านท่องเที่ยว ตำบลแม่กาษา อ.แม่สอด โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงอาหารชนเผ่าจากพ่อครัว (Chef) ผู้เชี่ยวชาญ, การสาธิตการทำอาหารชนเผ่าแบบผสมผสาน (Mix and Match), การจัดจำหน่ายสินค้าพื้นถิ่นและสินค้าชนเผ่า, การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่า, การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดพื้นถิ่นและชุดชนเผ่า, กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “นครแม่สอด ศูนย์กลางเศรษฐกิจ - การค้า ความหลากหลายทางชนเผ่าและพื้นถิ่น”, การจัด Route Tour ด้วยแพคเกจ ๓ วัน ๒ คืน สำหรับนักท่องเที่ยว, กิจกรรมประกวดออกแบบโลโก้อาหารชนเผ่าและพื้นถิ่น และกิจกรรมประกวดการเล่าขานตำนานจังหวัดตาก จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการร่วมงานดังกล่าว และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอต่างๆ นำอาหารชนเผ่าและพื้นถิ่นมาร่วมแสดงในงานดังกล่าวด้วย</p>	<p>- คณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก</p> <p>- คณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล</p> <p>- ที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก</p>
<p>๔. การดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง</p>	<p>สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก แจ้งย้ายที่ทำการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด มาตั้ง ณ เลขที่ ๑๔๙ หมู่ ๒ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ตรงข้ามด้านศาลาการแม่สอด โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์เดิมคือ ๐๕๕ ๕๓๔ ๖๓๙ - ๔๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อให้บริการ ด้วยความสะดวก ตอบสนองภารกิจของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และนโยบายการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของรัฐบาล</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๕. การดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคด้านสิทธิประโยชน์ และความเคลื่อนไหวนักลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก</p>	<p>๑) สรุปลงทุนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับ BOI มีจำนวนทั้งสิ้น ๔ ราย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท โห่ยงจิ่ง อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ผลิตผ้า - บริษัท แม่สอดกรีน พาวเวอร์ จำกัด ผลิตน้ำมันปาล์มดิบ - บริษัท รอซโซ่ จำกัด ผลิต men's inner wear, Sport wear - คุณดวงฤทัย ตติยวงศ์ไพบูลย์ ผลิตเครื่องนุ่งห่มประเภทยีนส์ <p>รวมเงินลงทุน ๒๖๙ ล้านบาท จำนวนแรงงานที่ใช้ ๘๔๕ คน</p> <p>๒) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ๘/๒๕๕๘ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘</p> <p>๓) ความคืบหน้าการเพิ่มเติมประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จำนวน ๑๐ ประเภทกิจการ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจการอบฟิชและไซโล - กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร - กิจการผลิตโครงสร้างโลหะสำหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม - กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป - กิจการผลิตอาหารสัตว์ - กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำหรับงานสาธารณูปโภค - กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งสำหรับประติณร่างกาย - กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับสินค้าอุปโภค 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>- กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ</p> <p>- กิจการพัฒนาอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม/หรือคลังสินค้า</p> <p>ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งหากผ่านการพิจารณาแล้ว BOI จะดำเนินการออกประกาศเพิ่มเติมต่อไป</p>	
<p>๖. การดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของคณะกรรมการขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตากระดับตำบล</p>	<p>๑) เทศบาลนครแม่สอด เสนอให้มีการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณด้านข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด และพื้นที่สวนป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (สวนป่าห้วยบง - แม่กาษา ปี ๒๕๓๐, สวนป่าพระวอ ปี ๒๕๓๑) รวมเป็นพื้นที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ เพื่อใช้เป็นศูนย์ราชการ แหล่งผลิตน้ำประปา และเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงเพื่อให้นักลงทุนและผู้ประกอบการที่สนใจใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการ และตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด เสนอให้มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขการใช้ที่ดินในพื้นที่นครสวรรค์ให้สามารถใช้เพื่อกิจการอื่นๆ นอกจากนี้เกี่ยวข้องกับกาเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากได้ เนื่องจากปัจจุบันมีนักลงทุนให้ความสนใจลงทุนในพื้นที่ตำบลแม่กาษาเป็นจำนวนมาก เช่น ธุรกิจสปา ผลิตภัณฑ์น้ำแร่ น้ำดื่ม โรงแรม ที่พักอาศัย ฯลฯ แต่พื้นที่ในเขตนครสวรรค์ แม่สอด กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบจัดที่ดินให้แก่ราษฎรตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้แก่เกษตรกรเพื่อการเกษตรกรรมเท่านั้น</p> <p>ผู้ว่าราชการจังหวัดตากสั่งการให้เสนอความต้องการผ่านคณะทำงานฯ ระดับตำบล ตำบลแม่ปะ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมและผลกระทบในพื้นที่ จากนั้นให้คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนพิจารณา และเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากต่อไป</p>	<p>- คณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตากระดับตำบล</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๒) ตำบลพบพระ เสนอให้เปิดจุดผ่านแดนพิเศษ บริเวณบ้านวาลีย์ - บ้านหนองหลวง เพื่อเป็นช่องทางพิเศษในการเดินทางจาก อ.พบพระ - อ.อุ้มผาง และส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูท่องเที่ยว (Hi Season)</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สั่งการให้สำนักงานจังหวัดตากรวบรวมประเด็นและข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางพิจารณาต่อไป</p>	- สำนักงานจังหวัดตาก
<p>๗. การดำเนินการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และการสถาปนาเมืองพี่เมืองน้องระหว่าง แม่สอด - เมียวดี (Sister City) ตามนโยบายของรัฐบาล</p>	<p>จังหวัดตากได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ตาก - เมียวดี) ฝ่ายไทย เพื่อประสานความสัมพันธ์ชายแดน ส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนในรูปแบบเมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) แม่สอด - เมียวดี และสร้างมูลค่าการค้าการลงทุนที่เท่าเทียมกัน ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ตาก - เมียวดี) ฝ่ายเมียนมา เพื่อประสานงานร่วมกับฝ่ายไทย</p> <p>นอกจากนี้ ในวันที่เสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ จะมีการแข่งขันฟุตบอลมิตรภาพ สองแผ่นดิน ตาก - เมียวดี ๒๐๑๕ Stronger Together Cup ณ สนามกีฬาจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา จึงขอเชิญทุกส่วนราชการร่วมกิจกรรมดังกล่าว</p>	

สำนักงานจังหวัดตาก
 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
 โทร ๐-๕๕๕๑-๑๕๔๖ ต่อ ๒๓๕๒๙
